



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดให้มีการประเมินด้านผลงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินด้านผลงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาจากผู้ได้คะแนนประเมิน
ด้านผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๙๓๐๐๑	นางนิตยา นาโพธิ์	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษาตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักการประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ข้อ ๒ ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา) โดยให้ผู้สมัครมารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนการนิเทศเพื่อประกอบการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในวันรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมิน ตามองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
จำนวน ๕ ชุด โดยจัดทำต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เฉพาะผู้ได้คะแนนการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันพฤหัสบดีที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://www.sesaochaiyaphum.go.th>

/ทั้งนี้ กรณี...

ทั้งนี้ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๘

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ